

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ร่วมกับ

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางพรทิพา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายโสภณ ชาร์มย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงของ 5 กระทรวงเข้าประชุมร่วมกัน โดยรัฐมนตรีทั้ง 4 ท่าน ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของทั้ง 5 กระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ และนำไปปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)</p> <p>1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2552 โดยการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม</p> <p>ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2553 โดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพการแสดง 4-D Light & Sound เรื่อง “พ่อ...The Greatest of the Kings The Greetings of the Land” ด้วยแผ่น CD พระราชทานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับชมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดสำรวจจำนวนความต้องการขอรับแผ่น CD พระราชทานดังกล่าวรายงานให้กระทรวงทราบเพื่อขอพระราชทานและจัดส่งให้ต่อไป ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีความพร้อมให้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระมหากษัตริย์คุณของ</p>	<p>- ขอขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2552 โดยการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม</p> <p>ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2553 โดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพการแสดง 4-D Light & Sound เรื่อง “พ่อ...The Greatest of the Kings The Greetings of the Land” ด้วยแผ่น CD พระราชทานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับชมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดสำรวจจำนวนความต้องการขอรับแผ่น CD พระราชทานดังกล่าวรายงานให้กระทรวงทราบเพื่อขอพระราชทานและจัดส่งให้ต่อไป ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีความพร้อมให้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระมหากษัตริย์คุณของ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยพระราชกรณียกิจนานับการที่ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกอย่างต่อเนื่อง	
2. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต โดยให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ด้วยสติ ปัญญา ด้วยความสุจริต จริใจ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุขตลอดไป</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด
3. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP	<p>- ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดงาน OTOP City 2009 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนซึ่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “เมืองแห่งภูมิปัญญาไทย OTOP City 2009” ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี</p> <p>ขอฝากแนวทางในการจัดงานแก่ผู้รับผิดชอบ คือ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ประชาชนทั้งที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายได้รับประโยชน์จากการจัดงานอย่างเต็มที่ ให้เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อหาสินค้าแก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่าและราคาย่อมเยา ในเรื่องการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP มีแนวทางที่จะดำเนินการโดยผ่าน Shop Channel ใน TV มหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกสามารถเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาวขึ้นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>4. การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2553 ภายใต้หลักปฏิบัติ “ไปสะดวก กลับสบาย”</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัด เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 โดยให้จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง นอกจากนี้ให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประชาคม และจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบพร. และอาสาสมัครอื่น ๆ ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ตรวจสอบ ตักเตือน ประชาชนในการเดินทางให้ถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัย</p> <p>ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาใจจริงเอาใจส่งตลอดระยะเวลา 7 วันอันตราย เพื่อลดความสูญเสียโดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา และหากมีโอกาสจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
<p>5. การจัดระเบียบสถานบริการ และการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัด เข้มงวด กวดขันสถานบริการ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 อย่างเคร่งครัด นั้น ขอให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดในกรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม การอนุญาตให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการ การเปิด-ปิดสถานบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และการจัดให้มีการแสดงล่อไปในทางลามกอนาจาร</p> <p>นอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>อัครศัภย์ โดยประชาสัมพันธ์ให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรับทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งกวดขันตรวจตราการอยู่เวรยาม ในสถานที่ราชการและชุมชนต่าง ๆ</p>	
<p>6. การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว</p>	<p>- ตามที่มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ ซึ่งหลายจังหวัดที่ประสบภัยหนาวได้ขอขยายวงเงินในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว โดยได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติวงเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดกรมบัญชีกลางให้พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>สำหรับกรณีจังหวัดที่มีพื้นที่บางอำเภอเป็นภูเขา และมีภูมิอากาศแตกต่างจากภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองมาก ทำให้จังหวัดไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้ เนื่องจากการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามักจะจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศไว้ที่ในเขตอำเภอเมือง ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจังหวัดได้ช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้น โดยผ่านทางเหล่ากาชาดจังหวัด แต่ยังไม่เพียงพอ ในเรื่องนี้ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษต่อไปแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยหนาวได้ดูแลแก้ไขปัญหาภัยหนาวด้วยตนเองอย่างจริงจัง ให้ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชาติ และหากมีโอกาสจะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์ จาติกวณิช)</p> <p>- การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบให้กับประชาชน</p>	<p>- การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ระบบให้กับประชาชน โดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในการดำเนินการได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว จำนวนประมาณ 300,000 ราย ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ให้ทำความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้ง ธนาคารออมสิน ธกส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดว่ารัฐบาลมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบ ประชาชนบางส่วนอาจมีความลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการ หรืออาจถูกขัดขวางจากเจ้าหนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นข้อมูลของลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากรัฐบาลต้องการทราบประเด็นปัญหาของลูกหนี้ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดการประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่ และธนาคารที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะได้ดำเนินการในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป</p> <p>2) ให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจว่ามาตรการต่างๆ ของรัฐบาลไม่มีผลต่อเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ใช้ความรุนแรงต่อลูกหนี้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการปล่อยเงินกู้ในระบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด และในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 จะมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับบริหารทั่วประเทศ และขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซักซ้อม ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการปราบปราม</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>การปล่อยเงินกู้ในระบบ ธนาคารออมสิน ธกส. และเจ้าหน้าที่ ดำรงในพื้นที่เรื่องรายละเอียดของมาตรการตามนโยบาย ดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด ซึ่งกระทรวงการคลังจะประสานการดำเนินการกับผู้ว่าราชการ จังหวัดโดยตรง เพื่อหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนำข้อมูล มาทำการประมวลผลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหา หนี้ในระบบให้แก่ประชาชนต่อไป</p>	
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิภา นาาคาศัย)</p> <p>1. โครงการประกันรายได้ พืชผลการเกษตร โดยเฉพาะข้าว</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดเอาใจใส่ในเรื่องของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งปัจจุบันได้ปรับราคาสูงขึ้นมากและมีแนวโน้ม ที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปัญหาค่าการบิดเบือนกลไก การค้าข้าวโดยเฉพาะในเรื่องของการกักตุนข้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อ ต่อการส่งออก ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ ทุกจังหวัดติดตาม ตรวจสอบ สต็อกข้าวทั้งข้าวเปลือกและ ข้าวสารที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบการ โรงสี ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง และค้าปลีก อย่างใกล้ชิด โดยรายงานผลการดำเนินงานให้ กระทรวงพาณิชย์ทราบทุกเดือน ทั้งนี้หากพบเห็นกรณีผิดปกติกให้ รายงานโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>2. โครงการประกันรายได้ เกษตรกรที่ปลูกข้าว รอบที่ 2</p>	<p>- ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการโครงการประกัน รายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าว รอบที่ 2 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 นั้น กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือจังหวัด ทุกจังหวัดให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในเรื่อง ขั้นตอนต่างๆ เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การทำประชาคม และการทำสัญญา โดยให้ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กระทรวง พาณิชย์กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ประสานการดำเนินการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>2) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเรื่องการเลือกพันธุ์ข้าวที่ทางราชการรับรองให้เข้าร่วมกับโครงการได้ ซึ่งมีจำนวน 29 สายพันธุ์ โดยกระทรวงพาณิชย์จะประสานรายละเอียดให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>3) การเลือกระยะเวลาการใช้สิทธิของเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ให้ติดตามเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับแจ้งว่าในบางจังหวัดทาง ธกส. ดำเนินการไม่ทันทำให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ เนื่องจากเกณฑ์กลางอ้างอิงในช่วงวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2552 มีการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรน้อยมาก ทั้งนี้เมื่อเป็นความล่าช้าของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 อนุมัติให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ทำสัญญากับ ธกส. ในช่วงวันที่ 1- 15 ธันวาคม 2552 สามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยรายได้จากเกณฑ์กลางอ้างอิงในช่วงวันที่ 1- 15 ธันวาคม 2552 ได้ ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดให้จังหวัดทราบต่อไป</p>	
<p>3. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนระดับจังหวัด</p>	<p>- กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการค้าชายแดนและผ่านแดนภายใต้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า กรส. ซึ่งส่งผลให้ทุกจังหวัดชายแดนจะต้องแต่งตั้งคณะทำงานในการที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนระดับจังหวัด ทั้งนี้ให้ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนเตรียมองค์ประกอบของคณะทำงานดังกล่าว โดยให้ประสานการดำเนินการโดยตรงกับปลัดกระทรวงพาณิชย์หรืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน</p>
<p>4. มาตรการควบคุมดูแลราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดควบคุมราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดนโยบายให้ตรึงราคาสินค้าไว้จนถึงสิ้นปี 2552 นอกจากนี้ให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในเข้มงวดในเรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกระเช้าของขวัญที่มักจะมีการร้องเรียน เช่น กรณีสินค้าหมดอายุ สินค้ามีราคาแพง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	รวมทั้งให้ส่งเสริม สนับสนุนกระเช้าของขวัญที่ผลิตภายในประเทศ หรือสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ	
<p>5. การดำเนินมาตรการ</p> <p>ผลกระทบจากข้อตกลง</p> <p>AFTA</p>	<p>- ตามที่กำหนดให้เปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี AFTA โดยจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าเข้ามาในประเทศหลายชนิด เช่น ข้าว ถั่วเหลือง เมล็ดกาแฟ ฯลฯ</p> <p>กระทรวงพาณิชย์ใคร่ขอความร่วมมือให้จังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน เข้มงวด กวดขันในเรื่องการการขนส่งสินค้าที่จะนำเข้ามาตามแนวชายแดน โดยกระทรวงพาณิชย์จะได้จัดทีมงานเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลและตามมาตรการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ประกอบการได้รับทราบ</p> <p>นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี AFTA มีการจัดเวทีสาธารณะและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยกำหนดจัดที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และมีเป้าหมายจัดการประชุมใน 6 จังหวัด คือ เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือกำหนดจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 โดยมีเป้าหมายจัดการประชุมใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน</p>
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</p> <p>ว่าการกระทรวงคมนาคม</p> <p>(นายโสภณ ชาร์มย์)</p> <p>1. การประกาศให้เป็นปี 2553</p> <p>เป็นปีแห่งความปลอดภัย</p>	<p>- ตามที่กระทรวงคมนาคมได้น้อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นำมาปฏิบัติในเรื่องความสุขของประชาชน และได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัย โดยใช้คำขวัญ “การคมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเชิญทุกส่วนราชการเข้าร่วมงาน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>และประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีของกระทรวงคมนาคม</p> <p>ในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 กระทรวงคมนาคมจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความปลอดภัยทางถนนกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในการดำเนินการกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในถนนสายหลัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในถนนสายรอง โดยกระทรวงคมนาคมจะประสานรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป</p> <p>ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 จะจัดสรรงบเรื่องความปลอดภัยพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และในส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำการรณรงค์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน และทางโค้งต่างๆ ให้มีการปรับปรุงสภาพให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน 2) สภาพของยานพาหนะ ให้มีการกวดขัน ตรวจสอบสภาพยานพาหนะทุกประเภท อย่างเข้มงวดจริงจัง 3) เสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ โดยเริ่มในสถานศึกษาทุกระดับ <p>ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดรณรงค์เรื่องความปลอดภัยโดยใช้คำขวัญ “การคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุข” อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2553 โดยจะประกาศให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และใช้สัญลักษณ์ธงขาวเป็นเครื่องหมายแสดงความสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญามอสโกที่ระบุให้ประเทศสมาชิก 150 ประเทศลดจำนวนผู้เสียชีวิตทางถนนลงครึ่งหนึ่ง ภายใน 10 ปีข้างหน้า และหากจังหวัดใดสามารถลดอุบัติเหตุความรุนแรงในพื้นที่ได้จะมีสัญลักษณ์ธงขาวมอบให้</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>2. การให้บริการรถโดยสารแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ในช่วงที่มีวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่วางรถโดยสารได้จัดรถ บขส. ให้บริการกับประชาชนเพิ่มขึ้นจำนวนกว่า 1,200 เที่ยว และในส่วนของการเดินทางทางรถไฟมีการเพิ่มโบกี้รถไฟทุกขบวนที่ไม่ใช่รถด่วนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</p>	
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ไพจิตร วราชิต) มอบแทน</u></p> <p>1. สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)</p>	<p>- สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ปัจจุบันพบว่าเริ่มจะมีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 12 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แพร่ พิจิตร อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับกรมควบคุมโรคหรือสำนักระบาดเฝ้าระวังผู้ป่วยทั่วประเทศ และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้ดำเนินการควบคุมโรคนี้ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มารักษาที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กนักเรียน สถานทำงาน หรือเรือนจำต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งติดตามสถิติผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้สามารถทราบได้ว่าสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ในจังหวัดเป็นอย่างไร</p> <p>นอกจากนี้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น โดยให้ล้างมือบ่อย ๆ และหากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้สวมหน้ากากอนามัย และพักผ่อนอยู่กับบ้าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>2. การดำเนินการโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง</p>	<p>- ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ชะลอการดำเนินการโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งทั้งหมดไว้ โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บรรลุ คิริพานิช เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งจะประกาศผลการสอบสวนในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับสำนักงานปรมาณแล้ว คาดว่าจะเร่งดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2553 จึงขอความร่วมมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหากมีการประกาศยกเลิกการชะลอโครงการแล้วขอให้ช่วยเร่งการดำเนินโครงการด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>1. การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบให้กับประชาชน</p>	<p>- การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบเป็นนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบ โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขหนี้ในระบบในทุกส่วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) เป็นเลขานุการศูนย์ฯ สำหรับในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศูนย์ฯ และระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธานศูนย์ฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างศูนย์การแก้ไข</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>พื่อนี้กรอบบในททุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติงานให้ถือว่าภารกิจของศูนย์แก้ไขพื่อนี้กรอบบมีบทบาทสำคัญในการเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมพื่อนี้ระหว่างเจ้าพื่อนี้และลูกพื่อนี้ หลังจากขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแล้วจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของกระทรวงการคลัง และเมื่อดำเนินการคัดกรองเสร็จแล้วทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยที่จะดำเนินการแก้ไขพื่อนี้กรอบบ พื่อนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางให้จังหวัดและอำเภอที่เป็นศูนย์ฯ ดำเนินการ 3 แนวทางตามกรอบเวลาที่กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของกระทรวงการคลังทางจังหวัดและอำเภอที่มีศูนย์แก้ไขพื่อนี้กรอบบ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธาน จะต้องทำหน้าที่ประสานและนัดหมายระหว่างคู่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 กุมภาพันธ์ 2553 2) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์-16 มิถุนายน 2553 รวมระยะเวลา 4 เดือน เป็นช่วงแห่งการเจรจาของคู่กรณีทุกราย โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของลูกพื่อนี้ในแต่ละพื้นที่จังหวัด และให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกสัปดาห์ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน 3) หลังจากนั้นให้จังหวัดและอำเภอตรวจสอบในพื้นที่ที่รับผิดชอบว่ามีลูกพื่อนี้รายใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาประนอมพื่อนี้ต่อไป 	
<p>2. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ</p>	<p>- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเดือนละ 500 บาท มีผู้สูงอายุมาขอใช้สิทธิทั่วประเทศจำนวนประมาณ 5,500,000 คน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรุงเทพมหานคร - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>รับผิดชอบการจ่ายเงินดังกล่าว และมีการร้องเรียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจ่ายเงินช้ามากหรือบางแห่งมีการหักค่าธรรมเนียมจากผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามที่ได้มีหนังสือสั่งการในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้จ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน และในการจ่ายเงินให้จ่ายด้วยวิธีการมารับเอง มอบอำนาจ หรือวิธีการโอนผ่านธนาคารซึ่งมี 2 ธนาคาร คือ ธกส. และธนาคารกรุงไทย ขอให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับกรุงเทพมหานครมีข้อมูลว่าไม่ได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน</p>	
<p>3. การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ</p>	<p>- การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจ่ายเงินสวัสดิการเดือนละ 500 บาท ให้กับผู้พิการจำนวนประมาณ 370,000 คน แต่มีผู้พิการจำนวนมากไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายทำให้ไม่สามารถรับเงินดังกล่าวได้ ในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการจดทะเบียนคนพิการครั้งใหม่ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2552 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานีอนามัยทั่วประเทศทำการขึ้นทะเบียนคนพิการและจัดทำสมุดประจำตัว และจากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่เทศบาลเมืองไทรบุรี จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ได้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและคนพิการเป็นอย่างดี</p> <p>ให้จังหวัดทุกจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มีผู้พิการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่สอบถามว่าเป็นผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการจำนวน 500 บาทแล้ว จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกหรือไม่ กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบให้จ่ายเงินทั้ง 2 ทางโดยถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>4. การจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.</p>	<p>- ตามที่ปัจจุบันมี อสม. ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 980,000 คน ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท ซึ่งในการดำเนินการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออเงินให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดต่างๆ ครบ 12 เดือนแล้ว แต่มี อบจ. หลายแห่งยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับ อสม.</p> <p>จากการตรวจสอบพบว่า มีหลายจังหวัดที่มีปัญหาเนื่องจากนายก อบจ. กับสาธารณสุขจังหวัดมีความเห็นขัดแย้งกัน จึงขอให้จังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเร่งจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ อสม. โดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p>5. การจัดงาน “เมืองแห่งภูมิปัญญาไทย OTOP City 2009” (วันที่ 19-27 ธันวาคม 2552)</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เมืองแห่งภูมิปัญญาไทย OTOP City 2009” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี เวลา 10.00 น.-21.00 น. ของทุกๆ วัน โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2552 เวลา 17.00 น. ในบริเวณงานมีร้านค้ารวมจำหน่ายสินค้ากว่า 3,200 บูธ โดยตั้งเป้าหมายจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับ 3 - 5 ดาว ของจังหวัดส่งมาร่วมจำหน่ายในงานตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานการดำเนินการไปแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>
<p>● ข้าราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา</p>	<p>- ขอขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา เมื่อวันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ในการนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดขยายผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังพื้นที่ 30 จังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2553 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสร่วมชม</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>การแสดงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งนอกจากจะมีการแสดง 4-D Light & Sound เรื่อง “พ่อ...The Greatest of the Kings The Greetings of the Land” แล้วจะจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ การให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกร่วมในงานดังกล่าวด้วย</p>	
<p>2. การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง</p>	<p>- ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลฉลองปีใหม่ ซึ่งมีประชาชนจะเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวจำนวนมาก ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวดูแล รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งให้กวดขัน ตรวจสอบสถานบันเทิง อย่างเข้มงวด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดูแลความปลอดภัยบนถนนสายรองเป็นพิเศษ รวมทั้งให้ความสำคัญในจุดตรวจในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้มากขึ้น โดยให้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความ “เมาไม่ขับ หลับไม่ตื่น พื้นไม่มี หินไม่พ่น” เพื่อส่งให้ทุกจังหวัดเผยแพร่ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ หากจังหวัดใดสามารถจัดพิมพ์ข้อความดังกล่าวได้ก่อนให้ดำเนินการโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>4. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ 64 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2552 – 2553 ให้ทั้ง 64 จังหวัดศึกษาแผนปฏิบัติการดังกล่าวและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์</p>	<p>- 64 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว</p>
<p>5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p>	<p>- ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานบริการแห่งหนึ่งทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครตรวจตรา สอดส่องสถานบริการ และกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรุงเทพมหานคร</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ให้กวดขันดูแลเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด	
6. การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	<p>- ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)</p> <p>ให้จังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการประชุม กรอ. จังหวัด</p> <p>โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด
<p>● ข้าราชการของ</p> <p>ปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)</p> <p>- ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหานี้ออกแบบให้กับประชาชน</p>	<p>- การดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหานี้ออกแบบให้กับประชาชน ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 346,000 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้ประมาณ 38,000 ล้านบาท ในจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดแยกเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 20,000 ราย และในส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 326,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552) สำหรับจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ออกแบบให้กับประชาชนต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
<p>● ข้าราชการของ</p> <p>ปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(นายยรรยง พวงราช)</p> <p>1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวรอบที่ 2</p>	<p>- ขอขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดที่เอาใจใส่และทำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าว รอบที่ 1 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดได้ดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าว รอบที่ 2 และกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้จังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2553 โดยกระทรวงพาณิชย์จะประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป</p>	
<p>2. การส่งเสริมการค้าชายแดน</p>	<p>- ขอความร่วมมือให้จังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ส่งเสริมการค้าชายแดนขยายการค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ประมาณ 30-40 จังหวัด ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างน้อยที่สุด 4 แห่ง ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนใน 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และมาเลเซีย และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้แจ้งให้ทราบว่า จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้การส่งเสริมการค้าชายแดนจะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีการขยายตัวมากขึ้นด้วย</p> <p>2) การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี AFTA ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2553 ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้ประกอบการต่างๆ และซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัดหรือหน่วยอื่นๆ ของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งบุคลากรจังหวัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานเพื่อให้การเปิดการค้าเสรีตามพันธกรณี AFTA บรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน</p>
<p>3. การส่งเสริมการส่งออกสินค้า OTOP</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เมืองแห่งภูมิปัญญาไทย OTOP City 2009” ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2552 ทางกระทรวงพาณิชย์มีความยินดีให้ความร่วมมือในด้านการตลาด การส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกสินค้า OTOP ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	คือ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
4. การส่งเสริมผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทย	<p>- ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทย กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้จังหวัด ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบว่า รัฐบาลได้มีโครงการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ คือ ผู้ประกอบการด้านขนส่ง การรวบรวม กระจายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ในการดำเนินการให้ประธาน การดำเนินการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น กรมการค้า ภายในจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาธุรกิจ ภายในจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรองปลัด กระทรวงคมนาคม (นายอร่าม ก้อนสมบัติ) มอบข้อราชการแทน</p> <p>1. การดำเนินการภายใต้ โครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงคมนาคม</p>	<p>- การดำเนินการภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งในส่วนของ กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรวงเงินจำนวน 40,000 ล้านบาทเศษ มีผลการดำเนินงานจำแนกเป็นส่วนราชการ ดังนี้</p> <p>กรมการขนส่งทางบก ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการและทำการ ลงนามในสัญญาแล้ว คงเหลือจำนวน 9 รายการ เป็นโครงการ ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดแพร่ นครศรีธรรมราช สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี และชัยภูมิ ซึ่งยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จึงขอให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้มีการลงนามในสัญญา ส่วนรายการใด ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณโดยเร็ว</p>	<p>- จังหวัดแพร่ นครศรีธรรมราช สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี และชัยภูมิ</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>กรมการขนส่งทางอากาศ มีจำนวน 4 รายการ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา 2 รายการ คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานปลายทาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างทางของท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน</p> <p>กรมทางหลวง มีการดำเนินการ รวมทั้งหมด 2,440 รายการ ดำเนินการไปแล้ว 1,150 รายการ และคงเหลืออีกประมาณ 1,200 กว่ารายการ ขอให้เร่งดำเนินการประกวดราคา รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงเพื่อชุมชน ซึ่งจะมีผลกับการขยายทางหลวงในเขตชุมชนของจังหวัดต่างๆ</p> <p>กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการโครงการถนนไร้ฝุ่นทั่วประเทศได้ทำการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเร็ว</p>	<p>- จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>
<p>2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้จังหวัดทุกจังหวัดประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กำลังดำเนินการปรับปรุงหรือก่อสร้างทาง ขอให้เร่งคืนผิวจราจรให้กับผู้ใช้ทางรวมทั้งดูแล ปรับปรุงป้ายบังคับ ป้ายเตือนให้เห็นชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนสายต่างๆ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.
โทร. 0 2223 4870 , สื่อสาร 50577 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552